



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ดร.

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๓๑๗๗

ที่ ๐๐๐๗.๒๒/ว.

๒๘

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง กำชับการปฏิบัติในการควบคุมผู้ต้องหาและ/หรือผู้ถูกกักขัง

ผบช.น. ภ.๑ - ๙ ศชต. สตม. ส. ก. และ ปส.

ตามที่เมื่อ ๑๒ ก.พ.๕๖ มีผู้ต้องหาใช้เลื่อยคูลมผูกคอตายในห้องควบคุมของสถานีตำรวจ ก่อให้เกิดภาพลักษณะที่เสียหายในการอำนวยความสะดวกของ ตร. ซึ่งในกรณีดังกล่าว ระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๖ บทที่ ๒ ได้กำหนดเรื่องการควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้ที่ สถานีตำรวจ ไว้เป็นแนวทางปฏิบัติส่วนหนึ่ง และมีคำสั่ง ตร.ที่ ๕๓๗/๒๕๕๕ ลง ๒๗ ก.ย.๕๕ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของตำแหน่งในสถานีตำรวจในส่วนของการกำกับดูแล และควบคุม ผู้ต้องหาไว้ชัดเจนแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติในการกำกับดูแลและควบคุมผู้ต้องหาเป็นไปโดยถูกต้อง เหมาะสม และเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก จึงกำชับแนวทางปฏิบัติต่อ ผู้ถูกควบคุมที่เป็นผู้ต้องหาและ/หรือผู้ถูกกักขัง ดังต่อไปนี้

๑. ก่อนนำผู้ต้องหาและ/หรือผู้ถูกกักขังเข้าห้องควบคุม ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ จะต้องสอบถามผู้จับกุมเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ถูกควบคุม และพูดคุยซักถาม สังเกตพฤติกรรม ที่ผิดปกติ หรือมีแนวโน้มที่จะทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย โดยหากพบต้องรีบแจ้งพนักงานสอบสวนที่ปฏิบัติหน้าที่เวร เพื่อกำหนดมาตรการ/วิธีการในการควบคุมที่เหมาะสม

๒. เมื่อนำตัวผู้ใดเข้าห้องควบคุม ต้องตรวจค้นตัวผู้จะถูกควบคุมก่อน เพื่อมิให้มีสิ่งของใดๆ อันอาจใช้ในการทำอันตรายตนเอง หรือผู้อื่น ตลอดจนมิให้มีสิ่งของเหล่านี้อยู่ตามตัว หรือนำเข้าไปในห้องควบคุม เช่น ยาพิษ, สิ่งเสพติดและอุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สรรพสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงต่างๆ ทรัพย์สิน สิ่งของมีค่าอื่นๆ อาวุธหรือเครื่องมือ ที่ใช้เป็นอาวุธหรือเจาะงัดได้

๓. ในสถานีตำรวจให้หัวหน้างานป้องกันปราบปราม มีหน้าที่ในการกำกับ ดูแล งานควบคุมผู้ต้องหาและ/หรือผู้ถูกกักขัง โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทำหน้าที่สับเวรควบคุมดูแล ผู้ถูกควบคุมไว้ด้วยความระมัดระวังตลอดเวลา และกำหนดวงรอบในการตรวจสอบความ เรียบร้อยในห้องควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบ ส่วนหน่วยงานอื่น ที่มีห้องควบคุมผู้ต้องหา ถูกควบคุมเช่นเดียวกัน ให้ผู้บังคับบัญชาต้องกำกับดูแล และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

๔. ให้หัวหน้าสถานี พิจารณากำหนดวิธีการกำกับดูแลผู้ถูกควบคุมอย่างใกล้ชิด โดยอาจติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) เพื่อเป็นการตรวจตราความผิดปกติภายในพื้นที่ ห้องควบคุมและวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม

ทั้งนี้การดำเนินการข้างต้นให้ถือปฏิบัติตามนัยระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๖ บทที่ ๒ เรื่องการควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้ที่สถานีตำรวจ และคำสั่ง ตร.ที่ ๕๓๗/๒๕๕๕ ลง ๒๗ ก.ย.๕๕ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของตำแหน่งในสถานีตำรวจ ที่ได้สั่งการไว้แล้ว หากพบข้อบกพร่องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาไปตามอำนาจหน้าที่

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

พล.ต.อ.



(อดุลย์ แสงสิงแก้ว)

ผบ.ตร.